

# HƯNG HÀ Điểm sáng làng nghề

*Là địa phương phát triển nhiều nghề và làng nghề nhất trong tỉnh, những năm qua, các làng nghề ở Hưng Hà đã góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Đây là một trong những hướng đi đúng, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.*



Nghề làm hương ở xã Duyên Hải (Hưng Hà).

Hiện nay, Hưng Hà có hơn 50 làng nghề và 4 xã nghề được UBND tỉnh cấp bằng công

nhận. Trong đó, nhiều nhất là làng nghề dệt khăn với 20 làng, dệt chiếu 21 làng. Ngoài ra, địa phương còn

phát triển các làng nghề khác như mây tre đan, bún bánh, nghề mộc, nghề làm hương... Nghề và làng nghề

phát triển đã góp phần tạo việc làm cho hơn 23.000 lao động. Ông Nguyễn Quốc Thắng, xã Tân Lễ chia sẻ: Năm 1977, sau khi rời quân ngũ, với mong muốn góp sức phát triển nghề dệt chiếu truyền thống của quê hương, tôi đã cùng với gia đình xây dựng xưởng in hoa văn chiếu. Mỗi ngày, xưởng in của gia đình in khoảng 300 lá chiếu thường, 200 lá chiếu đặc. Không chỉ tạo việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương, xưởng in của gia đình còn cho thu lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Được biết, đến nay, sản phẩm chiếu Tân Lễ được tiêu thụ trên toàn quốc. Địa phương còn là nơi trung chuyển, tiêu thụ chiếu cho các địa phương khác như huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thanh Hóa.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các làng nghề hiện nay ở Hưng Hà giờ

không chỉ làm sản phẩm bằng phương thức thủ công mà còn từng bước đưa máy móc vào sản xuất, không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm. Hiện nay, toàn huyện có trên 4.700 máy dệt khăn thủ công, 536 máy dệt khăn công nghiệp và 336 máy dệt chiếu công nghiệp. Chị Lê Thị Mây, xã Duyên Hải cho biết: Cơ sở sản xuất hương xuất khẩu của gia đình hiện tạo việc làm cho trên 20 lao động. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng tăng, gia đình đã đầu tư hơn 30 máy làm hương xuất khẩu sang Ấn Độ. Xã Duyên Hải hiện có trên 360 lao động làm hương, giá trị sản xuất hương hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ làm chiếu, làm hương, Hưng Hà còn nổi tiếng với nghề dệt khăn ở xã Thái Phương, làng Mẹo ở Thái Phương được mệnh danh là làng tỷ phú từ hàng chục năm qua. Nghề dệt khăn không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở các địa phương trong huyện mà còn phát triển mạnh ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để làng nghề phát triển bền vững, Hưng Hà chú trọng công tác điều tra, khảo sát tình hình sản xuất; ra nghị quyết phát triển nghề, làng nghề, có nhiều giải pháp nhằm duy

trì hiệu quả hoạt động các làng nghề cũ, đồng thời du nhập, phát triển nghề mới vào địa phương. Huyện cũng chú trọng công tác phối hợp tổ chức dạy nghề cho lao động. 9 tháng đầu năm 2017, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã phối hợp tổ chức 2 lớp dạy nghề may cho học viên ở các xã Chi Lăng, Thống Nhất. Đồng thời, tổ chức tập huấn công tác khuyến công cho đội ngũ cán bộ khuyến công viên ở các xã, thị trấn. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất từ 1 làng nghề trở lên, du nhập thêm 3 - 5 nghề mới và xây dựng được 5 - 7 thương hiệu sản phẩm. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, huyện chủ trương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghề. Gắn phát triển làng nghề với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan khắc phục những hạn chế về ô nhiễm làng nghề, mặt yếu về công tác đào tạo, thông tin thị trường... Đặc biệt, triển khai các giải pháp gắn phát triển làng nghề với du lịch lễ hội văn hóa, lễ hội tâm linh, góp phần để nghề và làng nghề phát triển ổn định, bền vững.

NGỌC MAI

## Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 3.882,9 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết tháng 9, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 3.882,9 tỷ đồng, bằng 65,3% so với kế hoạch, tăng 13,0% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 979 tỷ đồng, tăng 20,9%, kinh tế tư nhân đạt 2.425,9 tỷ đồng, tăng 18,2%, khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 478 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện tập trung chủ yếu ở khu công nghiệp Tiên Hải với các doanh nghiệp sản xuất gạch lát nền, ốp tường như nhà máy gạch Mikado đạt 268 tỷ đồng, nhà máy gạch Viglacera đạt 205 tỷ đồng, Công ty TNHH Sứ Hào Cảnh đạt 210 tỷ đồng, Công ty TNHH Pha lê Việt Tiếp đạt 142 tỷ đồng, Công ty TNHH Sứ Đông Lâm đạt 58 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình đạt 225 tỷ đồng...

THU THỦY



Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của nhà máy gạch Mikado.

## 11 mẫu thức ăn chăn nuôi sai chỉ số hàm lượng protein

Đến nay, có 8/11 đơn vị trong tỉnh có sản phẩm thức ăn chăn nuôi tiêu thụ trên thị trường, trong đó Công ty TNHH Japfa comfeed Việt Nam là đơn vị sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; các đơn vị khác sản xuất thức ăn bổ sung, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ước sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp tiêu thụ 8 tháng đầu năm 2017 giảm khoảng 25 - 30% về sản lượng so với cùng kỳ năm 2016.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã lấy 40 mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra chất lượng và kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm như nhóm chất cấm, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Kết quả, có 11 mẫu lấy kiểm tra không đạt về hàm lượng protein so với công bố trên nhãn mác hàng hóa. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Lifesap Thái Bình tiến hành lấy một số mẫu thức ăn chăn nuôi tại các hộ tham gia dự án để kiểm soát những chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

## Nước thải của nhiều trang trại chăn nuôi không đạt tiêu chuẩn

Toàn tỉnh hiện có trên 18.000 công trình xử lý chất thải chăn nuôi, trong đó các trang trại chăn nuôi quy mô lớn sử dụng các công trình bể biogas loại lớn (từ 30 - 200m<sup>3</sup>) lắp đặt công trình hồ khí sinh học bằng bạt nhựa HDPE (19 cơ sở) có thể tích hơn 2.000m<sup>3</sup>, cá biệt có trang trại sử dụng bể hồ có thể tích hơn 17.000m<sup>3</sup>. Sau hệ thống biogas có hệ thống bể lắng, ao, hồ sinh học để tiếp tục xử lý nước thải, làm giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều cơ sở chăn nuôi tại một số thị trấn điểm nhất định đã vận hành quá tải các công trình xử lý chất thải nên gây ô nhiễm môi trường xung bộ. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thanh tra, kiểm tra 22 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; lấy 6 mẫu nước thải tại 6 trang trại chăn nuôi lợn gửi phòng thí nghiệm kiểm tra, kết quả có 1 mẫu đạt tiêu chuẩn, còn lại 5 mẫu không đạt tiêu chuẩn.

PHAN ANH

Có mặt tại công trình chống quá tải của dự án KFW đang được Điện lực Tiên Hải triển khai thi công, chúng kiến hình ảnh những công nhân ngành điện thực hiện công việc trên cột điện cao chót vót mới thấy hết nhiệt huyết với nghề của họ. Anh Đỗ Mạnh Cường, Đội tổng hợp 1 chia sẻ: Đây là một trong những công trình quan trọng được đầu tư, cải tạo trong thời gian qua của Điện lực Tiên Hải nhằm chống quá tải, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khách hàng. Hiện nay, tiến độ công việc đã hoàn thành phần thi công dựng cột, lắp xà, sẵn sàng triển khai lắp đặt 12 trạm biến áp, các thiết bị phụ trợ. Dù nắng nóng hay mưa gió, công nhân ngành điện chúng tôi đều tích cực lao động trên công trường để kịp tiến độ để ra, góp phần bảo đảm cấp điện liên tục phục vụ sinh hoạt của nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp. Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiên Hải cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, bảo đảm cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định, Điện lực Tiên Hải đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tải đa tổn thất điện năng như tăng cường tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện với các dự án chống quá tải, thay mới, bảo dưỡng, nâng cấp các trạm biến áp, các tuyến đường dây, đồng thời quản

## DIỆN LỰC TIÊN HẢI Cung cấp điện an toàn, ổn định

*Thời gian qua, Điện lực Tiên Hải đã nỗ lực trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, tuyên truyền tiết kiệm điện nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống, sinh hoạt của khách hàng.*



Công nhân Điện lực Tiên Hải kiểm tra trạm biến áp bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định.

lý tốt hệ thống đo đếm điện năng bán điện... Chỉ đạo các tổ, đội đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống quá tải; tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp nhằm khắc phục những khiếm khuyết trên

lưới; lập các phương án vận hành linh hoạt... Thời gian qua, đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện cho các công trình như cải tạo đường dây 400V khu vực các xã Bắc Hải, Tây Tiến, Nam Phú; lắp đặt tụ bù

Đông Xuyên 5, Đông Long 1, Đông Hải; đường dây lộ 375A36... Ngoài ra, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo các xã sau tiếp nhận nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định gồm các xã Đông Cơ, Nam Thịnh, Văn Trường, Đông Minh. Song song với đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống lưới điện, Điện lực Tiên Hải còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hệ thống lưới điện, phát hiện và xử lý kịp thời khu vực quá tải. Lập phương án vận hành theo hướng an toàn nhất trong các tình huống. Bố trí lực lượng thường trực sửa chữa sự cố 24/24 giờ để giải quyết kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây 35kV, 10kV và trạm biến áp phân phối 35/0,4kV, 10/0,4kV. Đặc biệt, đường dây 973 cung cấp điện cho trạm biến áp cổng Lân 1 và 2 cấp điện ổn định cho hệ thống vận hành công nghiệp thoát nước khi mưa úng xảy ra. Triển khai thí nghiệm định kỳ các máy biến áp trạm trung gian 35/10kV và các trạm biến áp phân phối 35/0,4kV, 10/0,4kV. Xử lý toàn bộ hệ thống tiếp địa đường dây cao thế, trạm biến áp phân phối, thay mới thiết bị chống quá điện áp không đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, Điện lực Tiên Hải

còn tích cực tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, thực hiện thường xuyên, cụ thể như sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế bật các thiết bị điện có công suất lớn không cần thiết vào giờ cao điểm. Những năm qua, công tác tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường đã được nâng lên rõ rệt. Việc tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí tiền điện, trực tiếp có lợi về mặt kinh tế cho khách hàng mà còn giảm áp lực đầu tư phát triển nguồn điện, tạo điều kiện cho ngành điện năng cao chất lượng dịch vụ. Điện lực Tiên Hải còn tuyên truyền, hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng tiết kiệm điện năng, thay mới các dây dẫn trong gia đình. Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện, phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, Điện lực Tiên Hải tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện các công trình để khách hàng ngày càng được nâng cao chất lượng sử dụng điện hơn nữa nhằm ngăn ngừa sự cố mất điện do quá tải, đồng thời bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MẠNH THẮNG

# Nghề trồng hoa ở Quỳnh Hồng

*Là địa phương có truyền thống phát triển nghề trồng hoa, những năm gần đây, phong trào sinh vật cảnh nói chung, nghề trồng hoa nói riêng tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) đã góp phần cải thiện cuộc sống cho nhiều hộ nông dân.*

Nghề trồng hoa đã được một số hộ nông dân phát triển trên đồng đất Quỳnh Hồng từ gần 30 năm trước, tập trung chủ yếu tại các thôn Bình Ngọc, La Văn 1, 2, 3. Tuy nhiên, do phát triển tự phát và manh mún, chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương nên hiệu quả kinh tế không cao. Trước nhu cầu của thị trường và do có sự đầu tư nên nghề trồng hoa trong những năm gần đây tại Quỳnh Hồng có sự phát triển cả về số hộ và chất lượng nhà vườn.

coi là cái nôi của nghề trồng hoa, trước đây từng là một thôn nghèo của Quỳnh Hồng. Đến nay, hơn 17ha trồng hoa, quất, đào cảnh... mà đời sống của đa số các hộ dân khác, trước đây nhà anh Thịnh trồng chủ yếu các loại hoa bình dân như cúc, thược dược, hồng... Do nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Thịnh đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo 2 mẫu vườn, đầu tư hệ thống nhà lưới, đèn sưởi, nhập các giống hoa ngoại như lan Thái Lan, ly Hà Lan, hồng Đà Lạt, cát tường... đồng thời phát triển thêm các

loại cây công trình, cây ăn quả, cây đặc sản. Do điều kiện giao thông thuận lợi nên thị trường tiêu thụ của nhà vườn không bó hẹp tại địa phương như trước mà đã lan rộng ra các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương... Với gần 200 loại hoa, cây xanh trồng trong vườn, trung bình mỗi năm gia đình anh Thịnh thu hàng trăm triệu đồng.

Tảo tẩn một nắng hai sương, ranh giới mùa vụ như bị xóa nhòa trên những cánh đồng hoa ở Quỳnh Hồng. Theo nhịp thời gian, đầu năm, bà con nông dân ươm bán cây giống, giữa



Du khách đến tham quan làng hoa cảnh Quỳnh Hồng.

năm tập trung chăm sóc quất cảnh, đào cảnh để kịp có hàng phục vụ tết, hoa được trồng xen canh cùng ứng cho thị trường

hàng ngày. Do người dân yêu nghề, chịu khó học hỏi, nắm bắt được kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên

cây giống, hoa của Quỳnh Hồng luôn bảo đảm chất lượng, cung cấp nguồn hàng lớn, được thị trường đón nhận. So với nhiều

nghề khác, nghề trồng hoa giúp địa phương bảo đảm lao động tại chỗ, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên diện tích đất canh tác. Toàn xã hiện có hơn 600 hộ gắn bó với nghề trồng hoa, có hộ đã thuê ruộng của địa phương khác để mở rộng diện tích. Với bình quân thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng/ha, nhiều hộ nông dân tại Quỳnh Hồng nhờ phát triển nghề trồng hoa đã có thu nhập khá. Ông Vũ Đăng Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung xây dựng cánh đồng mẫu, nhiều cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Phần đầu phát triển diện tích trồng hoa, cây cảnh của xã lên 70ha theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp phát triển kinh tế địa phương, mang lại đời sống ấm no cho người dân.

TRỊNH CƯỜNG